
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลลุยแก้ปัญหาราคายางตกต ่า ชีต้้อง
ท าทัง้ระบบไม่มุ่งเฉพาะท่ีปลายทาง รัฐบาลได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อสร้างความยั่งยืน
ให้แก่ราคายาง คือ ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จัดตัง้หน่วยธุรกิจของการยางแห่ง
ประเทศไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และจัดตัง้กองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง
และบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาง 

 พลโท สรรเสริญ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี เปิดเผยวา่ รัฐบาลลุยแกปั้ญหาราคา
ยางตกต ่า ช้ีตอ้งท าทั้งระบบไม่มุ่งเฉพาะท่ีปลายทาง พร้อมขอบคุณขอ้เสนอจากทุกฝ่าย แนะกลุ่มการเมือง 
เกษตรกร และประชาชน ผนึกก าลงัร่วมกนักา้วขา้มวงจรแบบเก่า ๆ 

 พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอบคุณขอ้เสนอแนะจากกลุ่มการเมืองและเกษตรกร
ชาวสวนยางเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาราคายางพาราตกต ่าในช่วงน้ี โดยย  ้าวา่รัฐบาลไม่เคยน่ิงนอนใจและยก
เร่ืองน้ีเป็นวาระส าคญัท่ีตอ้งท าใหเ้กิดความย ัง่ยนืดว้ยการแกไ้ขทั้งระบบ ไม่ใช่แกก้นัท่ีปลายทางคือ การให้
เงินอุดหนุนอยา่งเดียวเหมือนท่ีผา่นมา 

 “ในแต่ละปีราคายางพาราปรับตวัข้ึนลงตามปัจจยัแวดลอ้ม แมว้า่ราคายางพาราในเดือน พ.ค. – 

มิ.ย. 60 จะมีแนวโนม้ลดลง แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนจะพบวา่อยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึน โดยท่ี
ผา่นมาจนถึงขณะน้ีรัฐบาลไดอ้อกมาตรการหลายอยา่งเพื่อสร้างความย ัง่ยนืใหแ้ก่ราคายาง คือ ส่งเสริมการ
ใชย้างในหน่วยงานภาครัฐ จดัตั้งหน่วยธุรกิจของการยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ และจดัตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางและบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมยาง” 

 ปัจจุบันหน่วยงานรัฐมีความต้องการใช้ยางรวมกนัประมาณ 20 ,000 ตันหรือราวร้อยละ 20 ของ
ปริมาณการใช้ยางในสต็อกทีม่ีอยู่ ซ่ึงจะช่วยให้ผลผลติถูกน าไปใช้ ขณะเดียวกนัรัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยธุรกจิ 



(Business Unit) ของการยางแห่งประเทศไทย ด าเนินการเชิงพาณชิย์ทีม่ีความคล่องตัว เพือ่รับ
ซ้ือผลผลติยาง จัดหาตลาดทั้งผลผลติยางและไม้ยางโลจิสติกส์ จัดหาเงินทุนและสวสัดิการให้แก่เกษตรกร 
โดยมีแผนจะจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากดัทีชั่ดเจนต่อไป 

 นอกจากน้ี ยงัมีการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนกบัอินโดนีเซียและมาเลเซียร่วมกนัก าหนดมาตรการทาง
การตลาดท่ีช่วยควบคุมราคายางในแต่ละช่วง ประสานกบัผูส่้งออกระดบัโลกเพื่อจดัท าขอ้ตกลงเร่ืองการ
จ ากดัการส่งออก ป้องกนัการตดัราคากนัเอง โดยประเทศไทยจะเร่งรัดใหมี้การประชุมระดบัรัฐมนตรี 3 
ประเทศ เพื่อแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จโดยเร็ว 

 ส่วนเร่ืองใหม่ท่ีไดด้ าเนินการ คือ การจดัตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยผูป้ระกอบการราย
ใหญ่ของไทยทั้ง 5 ราย และการยางแห่งประเทศไทยไดร่้วมสมทบเงินรวม 1,200 ลา้นบาท เพื่อรับซ้ือยางทั้ง
ในตลาดล่วงหนา้ต่างประเทศ และตลาดกลางในประเทศ ช่วยรักษาเสถียรภาพราคายาง ตลอดจนการบงัคบั
ใช ้พ.ร.บ.ควบคุมยาง อยา่งเขม้งวดและจริงจงั เช่น การควบคุมการส่งออก และตรวจสตอ๊กยาง เป็นตน้ 

 “นายกฯ ขอใหก้ลุ่มการเมือง เกษตรกร และประชาชน ปรับเปล่ียนวธีิคิดดว้ยการมองไปขา้งหนา้ 
ผนึกก าลงัร่วมกนัแกไ้ขปัญหา กา้วขา้มวงจรแบบเก่า ๆ ดว้ยการยกใหเ้ป็นภาระของรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียว”  

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

นายกฯขอบคุณทีร่่วมกนัแก้ปัญหาราคายางตกต ่า-รัฐบาลพร้อมยกเป็นวาระส าคญัทีต้่องแก้ไข
ทั้งระบบให้เกดิความยัง่ยนื 

 


